



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการ
โรงพยาบาลเนินสง่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด และ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลเนินสง่า
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นายชาติชัย อจกกล้า	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเนินสง่า สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวชิระ บถพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ประธานคณะกรรมการฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลเป็นสง่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วน ของผลงาน
นายชาติชัย อากกล้า	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลเป็นสง่า กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	๕๖๒๔๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลเป็นสง่า กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๕๖๒๔๕	ย้าย	๑๐๐%
ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	เรื่อง การศึกษาความถูกต้องของโรคท่อนอนพยาธิ และการติดเชื้อโปรโตซัวในเด็กก่อนวัยเรียน ในเขตอำเภอเป็นสง่า จังหวัดชัยภูมิ					

